



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ (ฝ่ายกรงเจ้าหน้าที โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๒๖๑๕ หรือ โทร. ๒๗๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๔๒๔)

ที่ กท.๐๗๐๑/๕๓๕๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเลขาธิการ สำนักอนามัย ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล รายงานเฉลิมพร จิตสง่าเลิศ สรุปข้อมูลของผู้ขอรับ คัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นางสายน้ำผึ้ง ศรีนางแย้ม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักอนามัย



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักการ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักการ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางเฉลิมพร จิตสง่าเลิศ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๓๑)๑๓)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๓๑)๑๓)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๑ เอิบ - จิตร ทั้งสุบุตร สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางเฉลิมพร จิตสง่าเลิศ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(31)13)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 27 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2536 – 21 กันยายน 2563)</p> <p>- 9 ปี 1 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 21 กันยายน 2563)</p> <p>- 27 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2536 – 21 กันยายน 2563)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511016659 - วันที่ออกใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2560 - วันที่หมดอายุ 23 ธันวาคม 2565 - บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล บัตรสมาชิกเลขที่ 41377</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 93</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางเฉลิมพร จิตสง่าเลิศ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(31)13)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลของการใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ร่วมกับ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรม การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้าในศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอ็ม – จิตร ทังสุนทร ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) สังกัดกลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอ็ม - จิตร ทังสุนทร สำนักอนามัย

รับผิดชอบดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน

การศึกษาผลของการใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกับ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรม การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้าในศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอ็ม – จิตร ทังสุนทร รูปแบบการศึกษาเป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison group) ทำการวัดก่อนและหลังการทดลอง (Two – group and pretest – posttest design) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยชนิดที่ 2 ที่มีประวัติมีแผลที่เท้ามีอายุมากกว่า 40 ปี ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวาน ระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปี ค่าระดับน้ำตาลในเลือด (F.BS) มากกว่า 126 mg% หรือ HbA1C มากกว่า 7% ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มารับการรักษาที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอ็ม – จิตร ทังสุนทร จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรม การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้า จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามมาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอ็ม – จิตร ทังสุนทร

ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้ามีการรับรู้พลังอำนาจของตนเองในการดูแลเท้าสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.01$) ผลจากการนำกรอบแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจของกิ๊บสัน (Gipson.1991) ร่วมกับทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Extended health belief model) ของ Rosenstock et al. (1998) จัด โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรม การดูแลเท้าของผู้ป่วย

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีผลที่เท่าในศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ – จิตร ทั้งบุตร ทำให้กลุ่มตัวอย่างค้นพบ ปัญหาความต้องการของตนเอง ได้รับความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และนำแนวทางไป ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง ส่งผลทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกลังอำนาจในการควบคุม ตนเองให้สามารถจัดการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลเท้าในผู้ป่วย เบาหวานในศูนย์บริการสาธารณสุขต่อไป

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมการสอนผู้ป่วยเบาหวานชนิดอินซูลิน โดยใช้อุปกรณ์บอก ตำแหน่งการฉีด (แผ่นรัดหน้าท้อง แขน และขา)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ป่วยและญาติในการฉีดอินซูลิน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถฉีดอินซูลินได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดอินซูลินต่อผิวหนังและช่วยการดูดซึมยาได้ดีขึ้น

เป้าหมาย

ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาโดยยาฉีดอินซูลิน มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ – จิตร ทั้งบุตร จำนวน 31 ราย มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการฉีดอินซูลินด้วย ตนเองได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความรู้ ความสามารถในการฉีดอินซูลินได้อย่างถูกต้อง
2. เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติในการฉีดอินซูลินได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยอุปกรณ์

สาริต

3. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดอินซูลิน
4. มีการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานด้านการบริการห้องปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน

เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้